

PHỤ LỤC 1

Tổng hợp kiến nghị thông tin, giải thích với cử tri¹

(Kèm theo Báo cáo số: 43/BC-TTHĐND ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện Đắk Glei)

ST T	Ý kiến cử
1	Cử tri A Tài, thôn Bung Kon thôn Đắk Plô đề nghị:
- Ý kiế n 1:	<i>Ủy ban nhân dân huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho một số hộ gia đình thương binh, bệnh binh trên địa bàn hiện n</i>

¹ Kiến nghị giải trình, thông tin lại với cử tri là những kiến nghị có nội dung đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời hoặc nội dung có liên quan cơ chế, chính sách, pháp luật đã được quy định trong các văn bản pháp luật và quy định của các cơ quan có thẩm quyền; các kiến nghị chưa thể giải quyết được do chưa có quy định hoặc không phù hợp với các quy định của pháp luật hoặc của cơ quan có thẩm quyền hoặc do chưa có nguồn lực để thực hiện, chưa xác định được thời gian cụ thể, hoặc kiến nghị khi giải quyết có liên quan đến nhiều sở, ngành, địa phương và các bộ, ngành Trung ương, chưa thể xác định được thời gian giải quyết (Điểm đ khoản 2 Điều 4 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum).

--	--

Ý kiến 2:	<i>Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể cho nhân dân về nguồn vay, mức vay, lãi suất vay, đối tượng</i>

--	--

--	--

--	--

--	--

2	Cử tri Y Rin, thôn Đông Sông, thị trấn Đăk Glei: <i>Gia đình có mảnh đất canh tác tại khu trung tâm hành chính huyện đã thu hồi đất TNHHMTV Lâm nghiệp huyện Đăk Glei xem xét tạo điều kiện để gia đình tiếp tục canh tác, trồng trọt.</i>

--	--

3	<p>Cử tri Đắk Ra, Đắk Dung, Đông Sông, Long Nang, Chung Năng, Đắk Tung, Đắk Poi, thị trấn Đắk Gle: <i>Thị trấn Đắk Gle hiện nay thuộc huyện Đắk Glei. Vì vậy, cử tri thị trấn đề nghị UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí tiến hành làm sớm để tạo điều kiện đi lại sản xuất và vận chuyển hàng hóa.</i></p>

--	--

--	--

4

Cử tri Y Tuấn, thôn Đăk Ra, thị trấn Đăk GLei: Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn cắt tỉa một số cây (điện) có nguy cơ ngã, đổ gây nguy hiểm đến tính mạng người dân qua lại đoạn đường này. Đề nghị sớm có giải pháp thực hiện để đảm bảo an toàn.

--	--

--	--

5	Cử tri A Hai thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục quyết, tránh tình trạng trễ hẹn hoặc kéo dài thời gian như trường hợp của bà Nguyễn Thanh Nhân thôn Broong Mỹ đi làm thủ tục cấp

--	--

--	--

6 Cử tri A Sương thôn Đăk Tum, xã Đăk Môn: <i>Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp & PTNT trước khi hỗ trợ giống cá</i>

	<p><i>(cụ thể vừa qua phòng Nông nghiệp & PTNT có cấp giống lúa cho thôn gieo trồng, giống lúa đó không phù hợp, không đảm bảo chất lượng)</i></p>
7	<p>Cử tri A Mên, thôn Kon Brôi, xã Đăk Choong: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực huyện Đăk Glei rà soát, trồng thêm trụ đỡ phục được tình trạng dây điện của các hộ phía sau kéo sát mái nhà của các hộ phía trước gây mất an toàn.</p>

--	--

--	--

--	--

8	<p><i>(1) Cử tri A Thoa, Thôn Dên Prông, xã Đăk Pék: Đường đi khu sản xuất của thôn Dên Prông bị hư hỏng nghiêm trọng. Đề nghị cấp phí làm cầu sắt tại thôn Chung Năng (nhóm Đăk Năng cũ). Hiện nhóm này có cầu treo tạm do bà con tự làm nhưng về lâu dài không qua cầu treo tạm; (3) Cử tri A Niếp - thôn Long Nang, A Trêm, A Thú, A Truyền Thôn Chung Năng, thị trấn Đăk Glei: Đề nghị việc đi lại, và các em học sinh đi học an toàn, cũng như việc vận chuyển nông sản, vật liệu xây dựng qua khu tái định cư và nhóm tr nhập của người dân, gây khó khăn về đời sống của nhân dân các thôn phía nam thị trấn. Hiện tại chỉ có cầu treo là điểm kết nối duy</i></p>

--	--

--	--

--	--